



ประกาศกรมชลประทาน

เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน)
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ มอบให้ผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษลงมาไว้แล้ว นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกฯ
ชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานที่จะส่งประเมิน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องส่งผลงานเพื่อประเมินภายใน ๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ
และหากผู้ใดเห็นว่าชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานดังกล่าวไม่ตรงตามความเป็นจริง
หรือเป็นกรณีการอ้าง และคัดลอกผลงานของผู้อื่น สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต
วันประกาศ ในกรณีชื่อผลงาน พร้อมทั้งเค้าโครงผลงาน และสัดส่วนของผลงานไม่ตรงตามความเป็นจริง
หรือเป็นกรณีการอ้างและคัดลอกผลงานของผู้อื่น จะต้องดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว ๕ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๒ เรื่องมาตรการในการป้องกันและลงโทษผู้แจ้งข้อมูลเท็จ
เกี่ยวกับคุณสมบัติและผลงานของบุคคล ในการขอรับการประเมินบุคคล

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ)

รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมชลประทาน

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง (เลื่อน) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

(แนบท้ายประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕)

ลำดับที่	หน่วยงาน ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ครองอยู่	ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน	ผู้ร่วมจัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน	หมายเหตุ
๑	ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวชุตติมาศ สำแดงฤทธิ์	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ ๗๓๓)	๑. การพัฒนาระบบจัดการความรู้โครงการ พัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการประยุกต์ใช้ CMS (พ.ศ. ๒๕๕๒) ๒. การพัฒนาระบบเผยแพร่ข้อมูล ข่าวประชาสัมพันธ์กรมชลประทานโดยการ ประยุกต์ใช้ CMS (พ.ศ. ๒๕๕๒)	๑. นางไขแสง วิภาโตทัย ๑. นางไขแสง วิภาโตทัย	- ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลความก้าวหน้าของระบบงาน - ให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการวิเคราะห์ ออกแบบ และเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ พร้อมตรวจสอบ ติดตาม กำกับดูแลความก้าวหน้าของระบบงาน	
<p><u>ข้อเสนอแนวความคิด / วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น</u> - การพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในกรมชลประทานด้วยเทคโนโลยี HTML๕</p>						

Amro

[Handwritten signature]